



๓๒/๑ หมู่ ๑๖ ตำบลพรหมอากาศ
อำเภอพาน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

กราบเท้าคุณแม่

เนื่องด้วยในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ นี้เป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่ลูกๆ จะนำดอกมะลิไปกราบ "แม่" เพื่อแสดงถึงความรักและความสำนึกในพระคุณของแม่ ในทุกๆ วัน ลูกจะกตัญญูรู้คุณ ต่่วชีวิตที่แม่เลี้ยง ปรารถนาเป็นคนดี ดูแลแม่ให้ดี เพื่อทดแทนพระคุณที่แม่ได้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกจนเติบโต เช่นทุกวันนี้ แต่เวลาที่หลายสิ่งหลายอย่าง ทำให้ลูกได้เรียนรู้ว่า "แม่" ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ว่าความรักที่จำกัดเพียงแค่นั้น สำหรับตัวลูกแล้ว "แม่" คือคน คนหนึ่งก็สร้างอีกคน หรือหลายคน ด้วยความรัก จากดวงใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีที่ไม่สิ้นสุด ชอบแต่ง แม่เป็นตัวแทนของความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่มีแต่การให้ ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ส่วนลูกก็ไม่มีอะไรที่จะให้แม่ นอกจากดอกมะลิดอกน้อยๆ ก็แสดงความรัก อันบริสุทธิ์ของลูกคนหนึ่งที่รักแม่เสมอมา มันอาจจะดูไม่ยิ่งใหญ่ แต่มันก็ออกมาจากใจดวงน้อยๆ ของลูกดวงนี้ ลูกอยากจะทำกับแม่ว่า ลูกภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่ แม่เป็นแบบอย่างที่ยอดเยียมที่สติในทุกๆ ด้านของลูก ลูกคงจะไม่เติบโตขึ้นมาอย่างนี้ หากแม่ไม่เลี้ยงดูและอุปการะลูกมาโดยตลอด และลูกอยากจะทำกับแม่ว่า "แม่คะ นนุรักแม่ค่ะ"

สุดท้ายนี้ ลูกขออำนาจจากคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง ในสากลโลก จงดลบันดาลให้แม่ของลูกจงมีความสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคและภัยอันตรายใดๆ และขอให้แม่ของลูกอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกคนนี ตลอดไป

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ธรรมาภรณ์ ลิขิตสวัสดิ์

๒.๖/๖



๒

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
๒๒๒ ถนนบรมพล ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรียน คุณแม่ทีเคารพรัก

เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่ หนูเรียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อบอกความรู้สึกในใจที่มีต่อแม่ ที่ผ่านมามหาอาจจะทำตัวไม่ดี ใจเกียจ หรือคือ หนีไปบ้าง จนทำให้แม่ต้องดุ หรือบ่นแทบทุกวัน แต่หนูก็ไม่เรื่อฟังแม่เลย แลผมบางที่ยังเคียงแม่กลับอีกด้วย บางครั้งแม่ก็โกรธ แต่หนูไม่รู้ว่าจะจ้อแม่ยังไงดี เลยทำตัวที่ไม่ดีออกไป เพราะเครียดที่ไม่รู้จะเริ่มพูด เริ่มจ้อยังไง ทุกครั้งที่เราโกรธกัน แอนก็เก็บไปคิดทุกครั้งว่า แอนดูเลวขนาดนั้นเลย ทำไมต้องทำให้แม่เสียใจ หรือบ่นอยู่ทุกที บางครั้งแอนก็อยากจะบอกว่าเหตุผลที่แอนไม่ค่อยทำงานก็เพราะว่า ไม่มีเวลาเลย ทำแต่การบ้าน แต่แอนก็ไม่กล้าพูดมันออกไป ทุกครั้งก็กินข้าวเย็น หนูจะวิ่งหนีขึ้นบ้านก่อนเป็นประจำ กลับมาบ้านก็เข้าห้องนั่งทำงาน แอนรู้สึกไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวเท่าไรเลย และเหมือนกับความโกรธจริตของเรา พ่อ แม่ ลูก จะห่างกันออกไป แต่แอนอยากให้แม่รู้ว่าถึงแอนจะทำตัวไม่ดี ใจเกียจ คือรี้น หรือรอบคนแม่บ้างเป็นบางครั้ง และไม่ค่อยมีเวลาให้กับแม่มากเหมือนเมื่อก่อน แต่แอนก็รักแม่มากๆ นะคะ วันแม่ปีนี้ แอนขอให้แม่มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง โรคภัยไม่ทาดสาย และสุดท้ายนี้ แอนอยากบอกแม่ว่า "ลูกคนที่รักแม่มากที่สุดคือโลก"

หนูขอสัญญาว่าต่อไปนี้จะทำตัวให้ดีขึ้น ปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่ดีให้ดีขึ้น แอนจะไม่ออสัญญาว่าจะไม่เลี้ยงแม่หรือไม่คือ เพราะแอนรู้ว่าอาจทำไม่ได้ในบางครั้ง แต่แอนจะพยายามเป็นเด็กดีของแม่และพ่อ นะคะ

ด้วยความเคารพรัก

รัฐฉันทบุรี

๓/๓

(ก.ญ.รัฐฉันทบุรี จันทบุรี)



2/1
13

๕๐ หมู่ ๑ ต.แปลงยาว
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

1 สิงหาคม ๒๕๕๕

กราบเท้าแม่ สุดที่รักของลูก

วันแม่ปีนี้หนูกับแม่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกิน หนูคงไม่ได้ไปกอดคุณแม่ ของขวัญ หรือของขวัญแบบเฉพาะ
 ของแม่เพื่อสื่อถึงความรักกับหนูมีตอนแม่ คงจะมีเพียงจดหมายฉบับนี้ที่หนูจะสื่อความรักไปถึงแม่ที่อยู่ไกลแสนไกลได้
 ก่อนแม่จะไปอยู่ต่างประเทศ แม่ได้สอนหนูไว้มากมาย แม่สอนให้หนูอยู่ในโลกตามจริงใจได้ แม่สอนให้หนูมีใจที่
 เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในชีวิต สอนวิชาใช้ชีวิตในสังคม ตอนที่แม่อยู่กับหนู หนูก็ไม่ได้เป็นเด็กดีเท่าที่
 ควรจะเป็น บางครั้งก็ไม่เชื่อคำสั่งสอนของแม่ จนกระทั่งแม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศ หนูก็ได้รู้ซึ่งว่าสิ่งที่แม่พูดมา
 เป็นความจริงที่ถูกต้องทุกอย่าง ยอมอันเลยที่ท่านที่แม่ไม่อยู่หนูรู้สึกอึดอัด แต่พอแม่ไม่อยู่แล้วหนูก็รู้สึกเหงา ชีวิตที่แม่
 เคยพาไปเยี่ยมไว้ให้หนู พอแม่ไม่อยู่ชีวิตของหนูก็เริ่มไร้ระเบียบ แล้วหนูก็เริ่มกลัวมากและเหนื่อยเพราะระบบในชีวิตก็เริ่ม
 ไร้ระเบียบ แต่แม่ไม่ต้องห่วงหนูนะ ตอนนั้นหนูเริ่มจัดระเบียบในชีวิตของตนเองได้แล้ว สำหรับหนูแม่คือคนที่หนูรักมากที่สุด
 คือสิ่งที่รักมากที่สุดในชีวิตของหนู ขอขอบคุณแม่ที่ให้หนูเกิดมา ขอขอบคุณแม่ที่สอนและให้กำลังใจกับหนู ขอขอบคุณแม่ที่มอบความรักความอบอุ่น
 ให้หนู หนูจะเป็นเด็กที่ จะตั้งใจเรียน รับผิดชอบสิ่งที่ต้องรับผิดชอบให้ได้ ถึงแม้จะรู้สึกท้อแท้กับชีวิตในบางครั้ง แม่ก็ให้กำลังใจและ
 แนะนำสิ่งที่หนูควรทำมาตลอด ดังนั้นหนูจะสู้ๆ สู้เพื่อตัวเองและสู้เพื่อแม่ สุดท้ายนี้หนูอยากบอกแม่ว่าไม่อยู่ต่างประเทศแล้ว
 อ.แฉะสพทด้วยนะ: ที่นั่นคงจะหนาวมากจ้ะประเทศไทยอากาศ ก็หนักและเย็นในตรงเวลาละ: แล้วก็นอนเร็วๆนะ: อ้อจ้ะเราไกลกัน
 ระวังให้เวลาคิดถึงกันบ้าง แต่ที่สู้ๆนะ: เดี่ยวคิดถึงกันแล้ว รักแม่ทุกตุ๋น

เกล้า ลูกสาวคนแม่
อ.ญ. ปาตรีย์ ปู่ตาหน้าละลิต

- ร.โพธิ์ = 1.5

- วิชา = 6

- ความสูง/ความต = 1.5

4 + 9 + 8 = 21



82102

๕๗/๑ หมู่ ๕ ตำบลคอนหินพิสัย
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๕๑๗๐

๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

กราบเท้า คุณแม่ที่เคารพอย่างสูง

เนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้ลูกก็ได้มีโอกาสเขียนจดหมายบอกกล่าว
ในใจถึงคุณแม่ ความในใจของลูกนั้นถ้าหากจะเขียนบรรยายจนหมดก็คงจะ
ไม่พอ เพราะ ความในใจของลูกนั้นมีมากมายจนยากที่จะบรรยายได้ สิ่งทีลูก
อยากจะทำคุณแม่ที่สุด ก็คือ ลูกอยากขอบคุณคุณแม่ที่ ให้กำเนิดลูกมา เคียง
ลูกจนเติบโตใหญ่ จนลูกมีวันนี้ ได้ หากลูกจะทดแทนคุณแม่แม่ก็คงจะไม่หมด
ตลอดเวลาที่คุณแม่เลี้ยงลูกมา ลูกได้ทำผิดไว้กับคุณแม่ เช่น ไม่เชื่อฟังคุณแม่
แม่ เกียงคุณแม่ ฯลฯ ลูกอยากขอโทษคุณแม่ และขอให้คุณแม่อภัยให้
ลูกด้วย และต่อไปนี้ลูกจะขอสัญญากับคุณแม่ว่าลูกจะไม่ทำแบบนี้อีก และลูก
จะประพฤติตนให้เป็นเด็กดี สัมกับที่คุณแม่ได้อบรมสั่งสอนลูกไว้

และสุดท้ายนี้ลูกก็ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรง มีความสุขกาย สุข
ใจ ขอให้คุณแม่มีอายุยืนอยู่กับลูกไปนานๆ และสิ่งสุดท้ายที่สุดที่ลูกจะบอก
คุณแม่ คือ ลูกรักคุณแม่ค่ะ

กราบมาด้วยความเคารพรักอย่างยิ่ง

เด็กหญิงสุพิชญา พัดเจริญ



๒๑๐๖

๑/๑ ๑๙๖๗ ๓. ๑๙๙๖

B. ๒๕๖๓ ๑. ๑๙๖๓

๑๔๑๐

๑๙๙๕ ๑๙๙๗ ๑. ๑๙๙๕

การขอโอนย้ายตำแหน่งข้าราชการ

ข้าพเจ้า นาย ประจักษ์ วัฒนวิเศษ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ขอเรียนขอขานต่อคุณผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอโอนย้ายตำแหน่งจากตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปดำรงตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ข้าพเจ้าได้ดำรงตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มาเป็นเวลา ๑๓ ปี ๗ เดือน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๖/๐๕/๕๖

๒. ข้าพเจ้ามีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม ได้รับรางวัลและเกียรติคุณต่างๆ มากมาย

๓. ข้าพเจ้ามีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๔. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอโอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจาก

๕. ข้าพเจ้ามีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม ได้รับรางวัลและเกียรติคุณต่างๆ มากมาย

๖. ข้าพเจ้ามีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๗. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอโอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจาก

นาย ประจักษ์ วัฒนวิเศษ
 ๑๙๙๗ ๑๙๙๗